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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ทวีีทุกช่อง 

M2F โพสตทู์เดย์ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

 

งาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

   -เสนอข่าว สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การ

สาธารณสุขไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสขุ โดยมี ศ.

คลินิก เกยีรตคุิณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. นพ.สขุมุ  กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตาํรวจจังหวัดนนทบุรี รองปลัด 

สธ. อธบิด ีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สธ. และประชาชน เฝ้ารับเสดจ็ ฯ 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน คมชัดลึก ข่าว

สด ไทยรัฐ ไทยโพสต ์

ผู้จัดการรายวัน 

กรงุเทพธรุกจิ  

ไทยโพสต ์แนวหน้า  

เดลินวิส ์M2F 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

   -เสนอข่าว นายพุทธพิงษ์ ปุณณกณัต์ รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล

การประชุมครม. ว่า ครม.เหน็ชอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่..พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสาํคัญ คือ 1.ให้สามารถ

นาํเข้าหรือส่งออกยาเสพตดิประเภท 5 ได้ในกรณจีาํเป็น เพ่ือประโยชน์ทางราชการ โดยได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 2.

ยกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครอง ไม่เกนิจาํนวนที่จาํเป็น สาํหรับการใช้รักษาโรคเฉพาะ หรือ

สาํหรับใช้ในการปฐมพยาบาล หรือกรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉิน 3.เพ่ิมเติมให้ใช้ยาเสพติดประเภท 5 ได้ เพ่ือการรักษาโรค 

ตามคาํสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือเพ่ือการศึกษาวิจัย 4.กาํหนดให้ผู้ได้รับอนุญาต

สามารถจาํหน่ายยาเสพตดิให้โทษประเภท 5 ได้ เฉพาะสถานที่ที่กาํหนดเท่านั้น ในส่วนของ ป.ป.ส.ให้มีอาํนาจกาํหนด

เขตพ้ืนที่เพ่ือทดลองปลูกพืชที่เป็น หรือ ให้ผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิตและทดสอบยาเสพติด

ประเภท 5 ได้ตามพ้ืนที่ที่กาํหนด โดยให้รมว.สธ. อาจจะประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เสพพืชกระท่อมได้ โดยไม่มี

ความผดิตาม พ.ร.บ.ดงักล่าว โดยครม.ได้เพ่ิมเตมิว่า กระบวนการทั้งหมดหลังจากพ.ร.บ.ฉบบันี้ประกาศบังคับใช้ สธ.

จะเป็นผู้กาํหนดและควบคุมไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี ไว้ในบทเฉพาะกาล และหลังจาก 5 ปี จะทบทวนอกีคร้ังว่า 

ควรปรับปรงุ อนุญาตหรือปรับลดเพ่ิมเตมิอะไรได้บ้าง ขณะที่พืชกระท่อมได้ปรับจากบญัชียาเสพตดิประเภท 5 มาอยู่ที่

ประเภท 2 เมื่อครม.เหน็ชอบแล้วจะส่งร่างดงักล่าวพร้อมแนบความคดิเหน็กลับไปยัง สนช.พิจารณาอกีคร้ังต่อไป 

คมชัดลึก ข่าวสด 

 โพสตทู์เดย์  

ผู้จัดการรายวัน 

 ไทยโพสต ์แนวหน้า 

   -เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า เร่ืองนี้ ไม่ใช่การ

ปลดลอ็ก เพราะกญัชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เพียงแต่จะนาํมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาในเร่ืองการรักษาโรค 

โดยจะใช้เป็นบทเฉพาะกาลในระยะเวลา 5 ปีก่อน ซึ่งต้องส่งกลับไปให้ สนช.พิจารณาอกีคร้ัง 

คมชัดลึก     -เสนอข่าว นายไพศาล พืชมงคล  กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊ก 

ระบุว่า ยังต้องระวังการจดทะเบียนสทิธิบัตรกระบวนการ ผลิตเป็นสารสกัด CBD และ THC ที่ต่างชาติย่ืนคาํขอไว้

ล่วงหน้าร่วม 10 คาํขอ หน่วยงานรัฐ รพ.รัฐและเอกชน และผู้ที่มีความสามารถแปรรูปหรือสกัดกญัชาหรือกระท่อม 

ควรรีบไปขอจดทะเบยีนโดยเรว็ 

โพสตทู์เดย์   -เสนอข่าว นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธกิารกจิการสภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ กล่าวว่า วิป สนช.พร้อม

นาํร่าง พ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษเข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสปัดาห์นี้  ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ต่างชาติ

มาจดสทิธบิตัรเดด็ขาด 

มตชิน เดลินิวส ์      -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.กาํลังเร่งยกร่างกฎหมายลูกที่จะออกตามร่าง 

พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ที่เสนอโดยสนช. ส่วนการยกร่างประกาศ รมว.สธ. ยกสถานะสารสกดันํา้มันกัญชาจากยาเสพติด

ประเภท 5 มาเป็นประเภท 2 ได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการกฤษฎกีาตคีวามว่าสามารถทาํได้หรือไม่ 

 สิทธิบตัรสารสกดักญัชา 

เดลินวิส ์มตชิน 

 คมชัดลึก ไทยรัฐ 

กรงุเทพธรุกจิ  

     -เสนอข่าว นายวิฑรูย์ เล่ียนจาํรญู ผอ.มูลนิธชิีววิถ ีกล่าวว่า การที่กรมทรัพย์สนิทางปัญญารับย่ืนคาํขอสทิธบิัตรจาก

ต่างชาต ิทั้งๆ ที่มกีารขอสารที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เนื่องจากพบว่ามีสารจากธรรมชาต ิซึ่งไม่ควรรับแต่แรก และเมื่อ

รับแล้วกไ็ม่เพิกถอน โดยมีการประกาศโฆษณาสทิธิบัตรไปแล้วอย่างน้อย 8 คาํขอ โดยเฉพาะคาํขอสทิธิบัตร "ไฟโต

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่14 พฤศจิกายน 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ไทยรัฐออนไลน ์

เวบ็ไซตเืดลินวิส ์

แคนนาบินอยด์ในการรักษามะเรง็" ของบริษัทหนึ่ง ที่ประกาศโฆษณาเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2557 ขัดต่อกฎหมายอย่าง

ชัดเจน เนื่องจากเป็นการขอรับสทิธบิตัรสารสกดัต้นแคนนาบสิ ซึ่งเป็นสารสกดัจากพืช ซึ่งระบุว่า ต้องย่ืนตรวจสอบการ

ประดิษฐ์ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2562 และเมื่อได้สทิธบิตัรแล้วจะหมดอายุวันที่ 29 มิ.ย. 2573 ทาํให้ระหว่างนี้  อภ.ไม่

สามารถผลิตสารสกัดจากกญัชาได้ รวมทั้งการวิจัยอื่นๆ ด้วย ซึ่งพ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 28(1) เขียนชัดเจนว่า ถ้า

อธิบดีพิจารณาเห็นว่าคาํขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตาม

มาตรา 9  ให้สั่งยกคาํขอรับสทิธบิัตรนั้น แต่อธบิดีกลับไม่ทาํ ทั้งนี้  มูลนิธฯิ เอฟทเีอ วอ็ทช์ และศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง

และพัฒนาระบบยา จะประชุมหารือพร้อมแถลงข่าวในวันที่ 14 พ.ย. ที่มูลนิธเิพ่ือผู้บริโภค  

ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน ์      -เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กจิติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า กรม

ทรัพย์สนิทางปัญญากระทาํผดิจริง ในวันที่ 14 พ.ย. เครือข่ายฯ จะแถลงข่าวตอบโต้กรมทรัพย์สนิทางปัญญา เบื้องต้น

อยากสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะได้รับความเสียหาย

โดยตรง เนื่องจากมกีารศึกษาวิจัยสารสกดัจากกญัชา 

ไทยรัฐ มตชิน  

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยรัฐออนไลน ์

  -เสนอข่าว นายประพัฒน์  ปัญญาชาตรัิกษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาฯ สนใจเร่ืองกญัชารักษา

โรคมาหลายปี ได้จัดประชุมเครือข่ายที่สนใจเร่ืองกัญชารักษาโรค เพ่ือจัดตั้ง แคนนาบิส เพ่ือการป้องกัน รักษาโรค 

(MEDICAL CANNABIS ORGANIZATION) โดยวันที่ 21 พ.ย.จะขับเคล่ือนร่วมกนัเพ่ือผลักดันนโยบายให้เป็นจริง

และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ทั้งนี้  ไม่เหน็ด้วยกบัการให้บริษัทข้ามชาติขึ้นทะเบียนได้ เท่ากบัเป็นการเอื้อ

ประโยชน์ต่อทุนใหญ่ ในอนาคตผู้ป่วยจะไม่มโีอกาสเข้าถงึยากญัชารักษาโรค นอกจากคนมเีงินเท่านั้น 

 

ไทยโพสต ์ผจก.รายวัน

360องศา 

พ.ร.บ.ยา 

    -เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เหน็ชอบตามที่ สธ. เสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ยา โดยมกีารเพ่ิมเติมข้อกาํหนดใน

การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรม การ เพ่ือพิจารณากาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ องคก์รผู้เชี่ยวชาญ ในการจดัยาต่างๆ จะมาจากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทาํหน้าที่

ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตขึ้นทะเบยีนยา เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นไปรวดเรว็ มีประสทิธภิาพ

มากขึ้น โดยกาํหนดให้ รมว.สธ.สามารถประกาศกาํหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรการสาํหรับการผลิต ขาย นาํเข้ายา 

โดยใช้มาตรการจากต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ โดยอย.ไม่ต้องนาํส่งขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ ส่วนค่าใช้จ่ายในการ

จัดเกบ็ จัดผู้ที่ย่ืนคาํขอ ให้เป็นกระบวนการอนุญาตของกระทรวงการคลัง และในท้าย พ.ร.บ.ยังแก้ไขบทกาํหนดลงโทษ 

การแก้ไขอัตราค่าธรรม เนียม ซึ่งเป็นเพียงการกาํหนดอัตราเพดานขั้นสูงเท่านั้น และยังมีกาํหนดการขึ้นทะเบียนตาํ

หรับยา หรืออายุของยาทุกๆ 5 ปีด้วย 

ฐานเศรษฐกจิ    -เสนอข่าว ผศ.ดร.ภก.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา คณบดคีณะเภสชัศาสตร์ ม.กรงุเทพธนบุรี และเลขาธกิารกลุ่มเภสชั

เพ่ือมวลชน เปิดเผยว่า หลังจากที่ร่างพ.ร.บ.ยา ฉบบัแก้ไขล่าสดุเสนอเข้าครม.วันที่ 13 พ.ย. และครม.มีมติอนุมัติแล้ว 

ประเดน็ที่ยังเป็นข้อกงัขายังคงเป็นมาตรา 6 ที่ให้เพ่ิมความในมาตรา 11/1 , 11/2 , 11/3 และ 11/4 โดยเฉพาะใน 

มาตรา 11/3 เร่ืองค่าขึ้นบญัชีและค่าใช้จ่าย ที่ให้เงินเป็นของอย.หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งเข้าคลังเป็น

รายได้แผ่นดิน ทางกลุ่มได้ทาํจดหมายเปิดผนึกถึงเพ่ือนร่วมวิชาชีพเพ่ือกระตุ้นให้ตระหนักในเร่ืองของปัญหาที่จะ

เกิดขึ้ นจากร่างพ.ร.บ.ยาฉบับนี้  และจะมีการนัดหมายพูดคุยกับเครือข่ายอีกคร้ัง ทั้งนี้  พบว่าหลังจากที่อย.เรียก

ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้าร่วมพูดคุยกนัในวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา และมีข้อสรุปให้ปรับลดอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ลง 

ส่งผลให้เสยีงคดัค้านจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพ.ร.บ.ยา ฉบบัแก้ไขนี้ลดน้อยลง 

 

เดลินวิส ์ 

ค่ายา รพ.เอกชน 

    -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ เปิดเผยว่า พ.ร.บ.สถานพยาบาล

กาํหนดให้รพ.เอกชนต้องแสดงราคาค่ารักษาต่าง ๆ ในที่เปิดเผยให้ประชาชนเหน็ได้ชัด และสามารถสอบถามได้อย่าง

สะดวก ขณะนี้สธ.อยู่ระหว่างหารือกบัก.พาณชิย์ ถงึแนวทางในการจัดให้ค่ารักษาพยาบาลเป็นสนิค้าบริการที่ต้องมีการ

ควบคุม โดยไม่ให้ขดักบั พ.ร.บ.สถานพยาบาล เบื้องต้นอยากให้รพ.แต่ละแห่งแสดงราคาสนิค้าขึ้นเวบ็ไซต์ทุกรายการ 

เพ่ือจะได้นาํมาเปรียบเทยีบราคากนั  

ผจก.รายวัน 360 องศา 

เดลินวิส ์โพสตทู์เดย์ 

    -นายประโยชน์ เพญ็สตุ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 19 พ.ย.2561 กรมฯ จะหารือกบั สธ. 

หลังจากที่กรม สบส.ได้เห็นชอบแนวทางในการผลักดันให้รพ.เอกชนนาํค่ายา ค่ารักษาพยาบาล เผยแพร่บนเวบ็ไซต์
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ไทย ของรพ. เบื้ องต้นจะร่วมกนักาํหนดรายชื่อยาและค่ารักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการมากก่อน เพ่ือให้นาํไป

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ จากนั้นจะเชิญตัวแทนรพ.เอกชนมาร่วมกนัหารือถึงความพร้อมในการดาํเนินการ และลงนามใน

บนัทกึความเข้าใจ (MOU) ร่วมกนัต่อไป คาดว่าจะเร่ิมมีผลบังคับใช้ประมาณ เม.ย. 2562 นอกจากนี้  ยังได้ขอความ

ร่วมมือให้สธ.แปลงภาษายาและค่ารักษาพยาบาลของรพ.ให้เป็นภาษาที่ เข้าใจง่าย และยังมีแผนส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการจัดทาํแอปพลิเคชั่นในการรวบรวมค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ของรพ.แต่ละแห่ง เพ่ือให้ประชาชนไม่ต้อง

เสยีเวลาเข้าไปดูในเวบ็ไซต์ของแต่ละรพ. ซึ่งหากผู้ใช้บริการถูกเรียกเกบ็ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ไม่ตรงกบัที่ขึ้นไว้บน

เวบ็ไซต ์สามารถร้องเรียนได้ ทั้งที่กรมการค้าภายใน 1569 หรือที่ สคบ. 

เดลินวิส ์คอลัมน์ตรีศูล    -เสนอว่า งานของรมว.สธ. คอืแก้ไขราคายาหน้ากล่องที่ตั้งไว้สงู เพ่ือให้รพ.เอกชนเกบ็ลูกค้าได้เตม็ที่ โดยทาํให้ราคา

หน้ากล่องลดลงมาในเกณฑท์ี่ร้านยาขายบวกกาํไรในอตัราที่เหมาะสม  

 รพ.เอกชนปฏิเสธการรกัษา 

ผู้จัดการรายวัน มตชิน 

ไทยโพสต ์โพสตทู์เดย์ 

ข่าวสด คมชัดลึก 

ไทยรัฐ M2F เดลินวิส ์

กรงุเทพธรุกจิ 

 สาํนักข่าวไทย 

ไทยรัฐออนไลน ์

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

ผู้จัดการออนไลน ์

สาํนักข่าวไทย 

สปริงนิวส ์

    -เสนอข่าว นพ.ณฐัวุฒิ ประเสริฐสริิพงศ์ อธบิดกีรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กล่าวถงึความคบืหน้าการตรวจสอบข้อ

ร้องเรียนกรณรีพ.เอกชนไม่รับรักษาผู้ป่วยถูกสาดนํา้กรด จนเป็นเหตใุห้เสยีชีวิต ว่า เจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนข้อเทจ็จริง

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. พบการกระทาํผิดบางเร่ืองที่มอีตัราโทษค่อนข้างสงูแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมทั้งได้นาํกล้อง

วงจรปิดทั้งหมดส่งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงพิจารณาแล้ว คาดจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้  ก่อนส่งข้อมูลให้

พนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ดาํเนินการต่อ ส่วนเร่ืองมาตรฐานสถานพยาบาล ได้ส่งเจ้าหน้าที่อกี 1 ชุดลงไปสอบสวน 

ต้องพิจารณาทั้งเคร่ืองมอื ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะสั่งให้รพ.ปรับปรงุแก้ไขภายใน

เวลาที่กาํหนด ถ้าไม่ดาํเนินการจะถูกลงโทษตั้งแต่พักใบอนุญาต ไปจนถงึเพิกถอนใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล ขณะนี้

ยังไม่ได้รายงานผลการสอบข้อเทจ็จริงประเดน็นี้  ส่วนเร่ืองการเยียวยาความเสยีหายแก่ญาติ เนื่องจากเป็นรพ.เอกชน 

จึงไม่เข้าข่ายได้รับการชดเชยความเสยีหายตาม ม.41 พ.ร.บ.หลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ 

คมชัดลึก 

สปริงนิวส ์

    -เสนอข่าว นายอจัฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม ให้สมัภาษณ์กรณีคนขบัแทก็ซี่

ให้ปากคาํว่าน.ส.ช่อลัดดาไม่ได้เสียชีวิตบนรถ แต่เสียชีวิตที่รพ.บางมด ว่า ไม่กระทบการดาํเนินคดีกับรพ. เพราะ

ประเดน็สาํคญัคอืคนขบัแทก็ซี่ให้การว่าน.ส.ช่อลัดดาอาการหนักขั้นฉุกเฉิน ในวันที่ 14 พ.ย.นี้  จะเดินทางไปสาํนักงาน

เขตบางขนุเทียนและเขตบางบอน เพ่ือย่ืนตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ใบอนุญาตตรวจสอบอาคาร 

และใบอนุญาตเปิดใช้อาคารรพ.พระราม 2 และรพ.อกีแห่งย่านบางบอน ว่าถูกต้องตามแบบก่อสร้างหรือไม่ อาคารและ

การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ตรงตามมาตรฐานก.สาธารณสขุหรือไม่ นอกจากนี้  จะร้องเรียนให้ตรวจสอบ

กรณรีพ.อกีแห่งหนึ่งในย่านบางบอนซึ่งเป็นรพ.ลูก รับผู้ป่วย 30 บาทจากรพ.พระราม 2 มารักษา แต่ให้รพ.พระราม 2 

เบกิค่ารักษาพยาบาลจากสธ. 

เวบ็ไซตข่์าวสด  

เวบ็ไซตก์ระปุก 

สปริงสน์ิวส ์

    -กล่าวว่า นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม ไลฟ์ผ่านเพจชมรมช่วยเหลือ

เหย่ืออาชญากรรม ระบุว่า โชเฟอร์แทก็ซี่พบนางช่อลัดดาและนาํส่งรพ.บางมด แต่เหน็อาการไม่ดีจึงเดินทางไปรพ.

พระราม 2 ซึ่งไม่มเีจ้าหน้าที่ด้านหน้าและไม่มหีมอ จากการตรวจสอบไม่มปีระสานไปยังรพ.บางมด และรถพยาบาลที่มี

อยู่ 2 คันไม่ได้ไปส่ง โดยเจ้าหน้าที่เวรเปลยอมรับไม่มแีพทย์อยู่ในที่เกดิเหตุ มีเพียงพยาบาลทาํแผล ส่วนผลชันสตูร

เบื้ องต้นจาก รพ.ศิริราช ระบุว่า ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว จะดาํเนินการแจ้งความคดีอาญากับ

ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และแพทย์รพ.พระราม 2 เพราะไม่มแีพทย์ตลอดเวลาทาํการ ทาํให้ผู้บาดเจบ็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

และปฏเิสธการรักษาด้วย เข้าข่ายเป็นการกระทาํประมาทจนทาํให้มีผู้เสยีชีวิต มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล 

พ.ศ.2541                

ข่าวสด     -เสนอข่าว ประชาสมัพันธ์รพ.บางมด แจ้งว่า ขณะนี้ รพ.ได้ชี้ แจงอาการของ น.ส.ช่อลัดดา ขณะที่มารักษาตัวและ

สาเหตกุารเสยีชีวิตอย่างละเอยีดส่งไปยังสาํนักงานประกนัสงัคมแล้ว เนื่องจากมสีื่อหลายสาํนักที่เดนิทางเข้ามาสอบถาม

จาํนวนมาก จึงอยากให้รอคาํแถลงการณข์องทางสาํนักงานประกนัสงัคม  

ไทยโพสต ์ 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

 

  -เสนอข่าว นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เดินทางไปยังบ้าน น.ส.ช่อลัดดา เพ่ือเคารพศพและแจ้ง

แนวทางการช่วยเหลือตามกฎหมาย โดยเบื้ องต้นได้ให้เงินช่วยเหลือจากสาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ 10,000 บาท เงินช่วยเหลือจากก.ยุตธิรรม 110,000 บาท นอกจากนี้  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะทาํเร่ือง
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การศึกษาของบุตรจากกรุงเทพฯ มาที่ขอนแก่น เพ่ือให้ได้รับสทิธิ์เรียนฟรีตามระเบียบของทางราชการ ส่วนพม.จะทาํ

เร่ืองครอบครัวอุปถัมภ์ เพ่ือให้เดก็ได้รับการช่วยเหลือแบบรายเดือนตามระเบียบที่กาํหนด และยังให้สาธารณสขุ อ.

แวงใหญ่ ส่งทมีเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสยีชีวิต รวมทั้งรักษาบาดแผลที่ถูกนํา้กรดกระเซน็ได้รับบาดเจบ็  

โพสตทู์เดย์  

บทบรรณาธกิาร 

   -กล่าวว่า นโยบายเจบ็ป่วยฉุกเฉินถงึแก่ชีวิตฟรี 72 ชั่วโมงแรก เป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาล กรณรีพ.พระราม 2 

ปฏเิสธผู้ป่วยฉุกเฉิน เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาล  กรมสบส.ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงจากรพ.ทั้งสองแห่ง 

คาดว่าจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งผลสอบสวนต้องทาํเป็นกรณีตัวอย่าง เพราะนโยบายนี้ เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน 

โดยกรณีที่เข้าข่ายป่วยฉุกเฉิน ถูกกาํหนดไว้ชัดเจนในหลักเกณฑข์องสพฉ. แบ่งเป็น กลุ่มอาการป่วยฉุกเฉิน 20 กลุ่ม

อาการ และการบาดเจบ็ฉุกเฉิน 5 กลุ่มอาการ ประกอบด้วย ถูกทาํร้ายร่างกาย ไหม้ ลวก เหตุความร้อน สารเคมี ไฟ

ฟ้าชอร์ต ตกนํา้ พลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุ ซึ่งอาการจากการถูกสาดนํา้กรดเป็นกรณีฉุกเฉินที่รพ.ต้องให้การรักษา สิ่ง

สาํคัญ ผลสอบที่ออกมาต้องคุ้มครองสิทธิประชาชนและคํานึงถึงมนุษยธรรมที่บัญญัติไว้ กฎหมายถึงจะมีความ

ศักดิ์สทิธิ์ที่จะรักษาและปกป้องสทิธขิองประชาชนอย่างแท้จริง 

 
แนวหน้า เดลินวิส ์

 สาํนักข่าวไทย 

สญัลกัษณโ์ภชนาการทางเลือกสุขภาพ 

     -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์เลขาธกิาร อย. ลงพ้ืนที่ห้างทอ็ปสซ์ปุเปอร์มาร์เกต็ Central แจ้งวัฒนะ รณรงค์

การมอบกระเช้าผลิตภัณฑส์ญัลักษณโ์ภชนาการทางเลือกสขุภาพ ซึ่งจะตดิบนผลิตภัณฑ ์7 กลุ่มชนิดอาหาร ได้แก่ กลุ่ม

อาหารมื้ อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์ อาหารกึ่งสาํเรจ็รูป 37 

ผลิตภัณฑ ์นม 103 ผลิตภัณฑ ์ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ ์และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ ์รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ ์

เพ่ือบอกคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณแคลอรี เกลือ นํา้ตาล คาร์โบไฮเดรต /วันหมดอายุ/ เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ซื้ อ

ในการระวังรักษาสขุภาพไม่ให้เป็นโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง หรือ NCDs  

 

มตชิน 

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยรัฐ 

เวบ็ไซต ์Hfocus 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

 

วนัเบาหวานโลก 

   -เสนอข่าว  นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า สมาพันธเ์บาหวานโลก กาํหนดให้วันที่ 14 พ.ย.

ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ปีนี้ รณรงค์เร่ือง "เบาหวานกบัครอบครัว" เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนสาํคัญใน

การช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองได้ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ควรเลือกกินอาหารที่มี

ประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม รักษานํา้หนักตวัให้อยู่ในเกณฑป์กต ิออกกาํลังกายสมํ่าเสมอ และปฏบิตัตินตามแพทย์

สั่งอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดความรนุแรงของโรค และป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซ้อน 

    พญ.วิพรรณ สงัคหะพงศ์ ผอ. สถาบนัโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมักมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและ

หลอดเลือดสงูกว่า หากมีอาการเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ตามัว มือเท้าชา บวม ปัสสาวะออกน้อย ให้รีบไปพบแพทย์ 

เพราะอาจเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคหัวใจ ผู้ที่มคีวามดันโลหิตสูงควรตรวจเชก็โรคเบาหวาน เนื่องจากเป็นปัจจัย

เสี่ยงร่วมกันที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ สาํหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรดูแลตนเอง กนิอาหารที่มีประโยชน์ใน

ปริมาณที่เหมาะสม หลีกเล่ียงของหวาน ชา กาแฟ นํา้อดัลม ออกกาํลังกายสมํ่าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ กนิยาหรือฉีด

ยาตามคาํแนะนาํของแพทย์ และหมั่นตรวจสขุภาพ 

 

ข่าวสด 

เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์

เวบ็ไซตฃ์กรงุเทพธรุกจิ 

 

 

วิธีเลิกสุรา 

    -เสนอข่าว  นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า การดื่มสรุาเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบ

ต่อผู้ติดสุรา ทาํให้เสียสุขภาพ เสียสัมพันธภาพกับคนในครอบครัว และเสียการงาน ผู้ติดสุราจึงควรได้รับการ

บาํบดัรักษาควบคู่กบัการปรับเปล่ียนกระบวนการคดิ เพ่ือเลิกสรุาอย่างได้ผล  

    นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวว่า การบาํบัดรักษาสรุามี 2 รูปแบบ คือ การบาํบัดรักษาแบบ

ผู้ป่วยนอก สาํหรับผู้ตดิแบบไม่รนุแรงมาก ดูแลการรับประทานยาและควบคุมการหยุดดื่มได้ และการบาํบดัแบบผู้ป่วย

ใน สาํหรับผู้ที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ โดยแพทย์จะบาํบดัรักษาอาการถอนพิษสรุาและภาวะแทรกซ้อน จากนั้นจะ

เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกระบวนการคิดควบคู่กนัไป หลังการบาํบัดรักษาแล้วควรหลีกเล่ียงสิ่งกระตุ้น

จากภายนอก เช่น ร้านค้าที่จาํหน่ายสรุา ครอบครัวควรช่วยดูแลและให้กาํลังใจผู้ป่วยให้หยุดดื่มได้อย่างต่อเนื่อง  

 

ข่าวสด 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

 

 

เตรียมรบัมือสงัคมผูสู้งวยั 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า กรมอนามยัจัดประชุมเชิงปฏบิตักิารชี้แจงแนวทาง

ให้ผู้รับผดิชอบงานผู้สงูอายุทุกระดบั เพ่ือพัฒนาแผนงานที่สอดคล้องกบัสภาพจริงและแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เน้น

พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เพ่ือการรักษาฟ้ืนฟูผู้สูงวัยที่มีภาวะพ่ึงพิงให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนและมี

สขุภาพดใีห้ได้มากที่สดุ โดยปี 2562 จะสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์อนามยัเขตเปิดแผนกดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่รพ.
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 ชุมชนทุกพ้ืนที่ในอนาคต ส่วนกลุ่มคนอายุ 45-55 ปี ต้องเร่งสร้างความรู้  ชวนปรับเปล่ียนสุขภาพกายให้แขง็แรง

ห่างไกลโรค โดยเฉพาะโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง และวางแผนการเงิน ออมเงินให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 

 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

 

 

การบริจาคอวยัวะ 

    -เสนอบทความ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดสมัมนาเชิงปฏบิัติการ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสู่ยุค

ใหม่ของการบริจาคอวัยวะ" มผู้ีบริหารรพ. 22 แห่ง บุคลากรทางการแพทย์ ศัลยแพทย์ หัวหน้าพยาบาล ผู้เกี่ยวข้องใน

งานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเข้าร่วมสมัมนา เพ่ือระดมสมอง ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกนัยกระดับ

การบริจาคอวัยวะให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะยกระดับสู่ความเป็นผู้นาํในเอเชีย โดย ศ.คลินิก 

เกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงการรับบริจาคอวัยวะในประเทศ

ไทย ว่า ในผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวข้องกบัอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นสิ่งที่จาํเป็นและดีที่สดุ เป็น

การต่อลมหายใจและมอบชีวิตที่มีคุณภาพให้กบัผู้ได้รับ ซึ่งสธ.เป็นแกนหลักในการพัฒนาระบบและบุคลากรด้านการ

รับบริจาคอวยัวะ เพ่ือให้งานรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยอยู่ในระดบัสากล 

 

ไทยรัฐ 

โครงการหมอชวนวิ่ง 

    -เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา และเพ่ือเฉลิม

พระเกยีรติสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่ง เสริมสร้าง

ความสมัพันธอ์นัดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบัประชาชน  ส่งเสริมสขุภาพด้วยการออกกาํลังกายโดยการวิ่งหรือ

เดนิที่ถูกวิธ ี ที่เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง จ.ชัยนาท โดยวันที่ 20 พ.ย. รับมอบคฑาและรณรงค์วิ่งรอบเมืองชัยนาท 

ระยะทาง 3 กม. วันที่ 21 พ.ย. ร่วมปล่อยตวันักวิ่งและร่วมวิ่งพร้อมทั้งส่งมอบคทาต่อไปยัง จ.สงิห์บุรี 

 

เวบ็ไซตบ้์านเมอืง 

ผู้จัดการออนไลน ์

 

กิจกรรมเดิน-วิ่ง ตา้นโรค NCDs 

    -เสนอข่าว สสส.เชิญชวนคนรักสขุภาพร่วมงาน เดิน-วิ่ง Great Food Good Run 2018 "วิ่งปลอดภัย กนิอาหาร

ปลอดสาร ไร้โรค NCDs" กระตุ้นให้คนไทยเลือกบริโภคอาหารปลอดสารตกค้างและวิ่งอย่างปลอดภัย โดยความ

ร่วมมอืของ ก.พาณิชย์ ก.มหาดไทย ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.สาธารณสขุ สสส. และ มูลนิธสิมาพันธช์มรมเดินวิ่งเพ่ือ

สขุภาพไทย เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในเร่ืองการมีกจิกรรมทางกาย พร้อมเลือกบริโภคอาหารที่ดีจากสินค้า

เกษตรอนิทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสนิค้าเกษตรนวัตกรรม ณ อาคารรัฐสภา 

 

เดลินวิส ์

ความปลอดภยัทางถนน 

     -เสนอบทความว่า ในปี 2556 ประเทศไทยติด 1 ใน 20 ลาํดับแรกของโลกด้านอุบัติเหตุ โดยมีการสูญเสยีชีวิต

มากที่สดุเป็นลาํดบัที่ 3  และคาดการณ์ว่าจะเป็นประเทศที่มีผู้เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นที่ 1 ของโลก มต ิ

ครม.วันที่ 29 ม.ิย. 2553 กาํหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยตั้งเป้าลดอตัราการ เสยีชีวิตจากอบุัติเหตุ

ทางถนนในปี 2563 ให้ตํ่ากว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ยังท้าทาย  เนื่องจากข้อมูลอตัรา

การเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทางถนนของ สธ. มีการตั้งเป้าหมายปีงบประมาณ 2560-2564 สูงกว่าเป้าหมายตาม

ทศวรรษความปลอดภัย โดยในปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าไว้ไม่เกนิ 16 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งอกี 2 ปี จะครบ

กาํหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ยังเหลือโจทย์หลักน่าจะถูกตรวจทานคร้ังใหญ่ โดยกรอบการเดินหน้า

ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการที่เข้มแขง็ 2.การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและถนนที่

ปลอดภัย 3.การจัดการยานพาหนะที่ปลอดภัย 4.ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และ 5.ระบบการดูแลรักษาหลังเกดิเหต ุ   

 

สยามรัฐ 

โรคหดั 

      -เสนอข่าว พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า 

ขณะนี้มงีานที่ต้องเร่งดาํเนินการขับเคล่ือนร่วมกนั คือ มิติด้านสขุภาวะ ที่มปีระเดน็การแพร่ระบาดของโรคหัดในพ้ืนที่ 

จึงร่วมกบัทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหา โดยตรวจพบผู้ป่วยช่วงต้นเดือน ก.ย. 2561 ในพ้ืนที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธวิาส 

และ จ.สงขลา ตอนล่าง หน่วยงานสาธารณสขุได้ดาํเนินการป้องกนัรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเตม็ที่ อย่างไร

กต็าม เนื่องจากหลายแห่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกล ประกอบกบัมมีติขิองสงัคมจิตวิทยาที่ทาํให้ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจ

คลาดเคล่ือนเร่ืองการฉีดวัคซีนป้องกนัโรค จึงจัดตั้งคณะทาํงานเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้

ครอบคลุมเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ 

 

ไทยรัฐ 

เวบ็ workpointnews 

ขอความช่วยเหลือเด็ก 3 หู 

      -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ พมจ.ปทุมธาน,ี บพด.ปทุมธาน,ี อาสาสมคัร พม. และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นาํ 

น.ส.ปราณ ีขนัวิมาร อายุ 54 ปี และลูกสาว ด.ญ.ชมพู่ อายุ 13 ปี เข้าพบนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิวีณาหงสกุล
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เวบ็ kapook เพ่ือเดก็และสตรี เพ่ือขอความช่วยเหลือกรณดีวงตาข้างซ้ายของน้องชมพู่มเีนื้องอกที่โตขึ้นเร่ือยๆ ตามวัย จนเร่ิมจะมอง

ไม่เหน็ และมใีบหน้าเบี้ยวผดิรปู และมเีนื้องอกข้างหูซ้ายคล้ายกบัหูที่ 3 จนถูกเพ่ือน ๆ ล้อว่าเป็นเดก็ 3 หู จึงขอให้ช่วย

ประสานแพทย์ช่วยทาํการรักษา 

       นางปวีณา กล่าวว่า เร่ืองหูและใบหน้าเบี้ยวผดิรปู ได้ประสานรพ.ยันฮีแล้ว ยินดีให้ความช่วยเหลือ ส่วนเนื้ องอกใน

ดวงตาต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิเศษก่อนประเมินการรักษา ทั้งนี้ หากแพทย์ท่านใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกบัการรักษาเนื้องอกในดวงตา ขอช่วยให้คาํแนะนาํกบัทางมูลนิธฯิ ที่ 081-814-0244, 098-478-8991 

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

ยาตา้นมะเร็งเตา้นมระยะลกุลาม 

     -เสนอข่าว รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเรง็ครบวงจร รพ.

จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า บริษัท ไฟเซอร์ อิงก์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นยากินสาํหรับรักษามะเรง็เต้านมในระยะ

ลุกลามและแพร่กระจาย ซึ่งในประเทศไทยได้รับอนุมัติตาํรับยาจาก อย.เมื่อปีที่ผ่านมา และบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศ

ไทย ได้บริจาคยานี้ ให้มะเรง็วิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เพ่ือใช้รักษาผู้ป่วยมะเรง็เต้านมระยะแพร่กระจาย 50 คน 

โดยยาสตูรแรกใช้กบัผู้ป่วยที่ไม่เคยรับยาต้านฮอร์โมนใด ๆ มาก่อน ส่วนสตูรที่สองใช้กบัผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านฮอร์โมน

แล้วดื้อยา ข้อจาํกดัการใช้ยาคอื ต้องใช้สาํหรับรักษาผู้ป่วยมะเรง็เต้านมในระยะแพร่กระจาย และมีตัวตอบรับฮอร์โมน

อยู่ในเซลล์มะเรง็เท่านั้น ส่วนผลข้างเคียงมน้ีอยกว่ายาเคมีบาํบัด ที่พบบ่อยที่สดุคือ อาการเมด็เลือดขาวตํ่า ทาํให้มีไข้ 

ตดิเชื้อ และเกดิผลกระทบกบัระบบทางเดนิอาหาร แต่พบไม่เกนิ 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ใช้ยา 

 

เดลินวิส ์มตชิน 

โครงการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีในเยาวชน กทม. 

     -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ ์รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมสรปุผลการดาํเนินงานโครงการ

ป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอวีในเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและเยาวชนทั่วไป ตามนโยบาย Ending AIDS และ

กล่าวว่า จากการคาดประมาณการติดเชื้ อเอชไอวีในพ้ืนที่กทม. ปี 2561 มีผู้ติดเชื้ อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ 77,034 คน ผู้

ติดเชื้ อเอชไอวีรายใหม่ 2,086 คน ในจาํนวนนี้มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ติดเชื้ อในกลุ่มชายที่มีเพศสมัพันธก์ับชาย 

กลุ่มอายุที่พบการตดิเชื้อมากที่สดุคือ เยาวชนอายุตํ่ากว่า 25 ปี จึงได้จัดทาํโปรแกรมออนไลน์ชื่อ "โปรแกรมกว๊นทนี" 

และนําข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองมาร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้ นเพ่ือวางแผนป้องกันช่วยเหลือและส่งต่อ 

ดาํเนินการในโรงเรียนนําร่อง 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ โรงเรียนวัดบางนาใน 

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์ และโรงเรียนวัดมชัฌันตกิาราม  

 

แนวหน้า 

กทม.สํารวจหมาจรจดั 

    -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผวจ.กทม. กล่าวว่า กทม.จัดประชุมกาํหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและ

บริหารจัดการสนุัขจรจัดในพ้ืนที่ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า ตามพระปณธิาน ศ. ดร.

สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกุมารี และการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสนุัขบ้าให้สาํเรจ็ในปี 

2563 โดยเชิญกรมปศุสตัว์ กรมควบคุมโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีมหา

นคร สมาคมสงเคราะห์สตัว์ในพระบรมราชูปถมัภ์ ชมรมคนรักสตัว์ ร่วมหารือ และให้ 50 สาํนักงานเขต สาํนักอนามัย 

รับนโยบายแนวทางการจัดการ เฝ้าระวัง สาํรวจสนุัขจรจัดทุกเขต หากพบสร้างภาระ ความเดอืดร้อนตามเร่ืองร้องเรียน 

ให้จับส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงสนุัข อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี 

 

ข่าวสด 

วิจยัยาใหม่จากเช้ือรา 

      -เสนอข่าว ฝ่ายวิชาการ สกว. ร่วมกบัมูลนิธวิิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และม.นานจิง 

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ "THE 7TH
 CHINA-THAILAND BILATERAL WORKSHOP ON NATURAL PRODUCTS AND DRUG 

DISCOVERY" ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 2561 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ ม.นานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือ

แลกเปล่ียนการวิจัยและพัฒนายาใหม่จากสารในธรรมชาตริะหว่างนักวิจัยชั้นนาํของทั้ง 2 ประเทศ 

      รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท วุฒิเมธีวิจัย สกว. กล่าวว่า เชื้ อราในธรรมชาติเป็นแหล่งสารเคมีสาํคัญในการ

คดิค้นยาใหม่ แต่ปัจจุบนัยังไม่ได้ศึกษาฤทธิ์ของสารเหล่านี้ ในเชิงลึกเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างเพียงพอ 

จึงทาํวิจัยร่วมกบันักวิจัยเคมีทางผลิตภัณฑธ์รรมชาติ เพ่ือแยกและวิเคราะห์โครงสร้างของสารเคมีจากเชื้ อราที่พบใน

ประเทศไทย รวมถึงศึกษากลไกการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุล และศักยภาพในการรักษาโรคในสตัว์ทดลอง จนค้นพบ

สารเคมหีลายชนิดที่มปีระสทิธภิาพสงูในการยับย้ังการคัดหล่ังของคลอไรดไ์อออนในเซลล์ลาํไส้มนุษย์ สารบางตัวออก

ฤทธิ์โดยจับกบัโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ไอออนในเซลล์ลาํไส้โดยตรง และมีศักยภาพสงูในการพัฒนาเป็นยารักษา



                                                             สรุปข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

โรคอจุจาระร่วง โดยในปี 2563 สกว.จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏบิตักิาร คร้ังที่ 8  

 


